

NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

NGUYỄN THỊ HIỀN*

Tóm tắt: Trong mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều khu vực và thành phần kinh tế đòi hỏi cần phải có một thành phần kinh tế nòng cốt, có đủ cơ sở, điều kiện và khả năng để định hướng nền kinh tế chung trên cả nước. Từ khi tiến hành đổi mới cho tới nay, mặc dù kinh tế nhà nước đã thể hiện vai trò trụ cột trong điều tiết, thúc đẩy lực lượng sản xuất ở Việt Nam phát triển bền vững nhưng cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Bài viết tập trung làm rõ một vài nét khái quát về thành phần kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế này từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

Từ khoá: Kinh tế nhà nước; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vai trò của kinh tế nhà nước; Việt Nam.

Đặt vấn đề

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng khẳng định: “Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế, tạo môi trường và điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”¹. Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần là đường lối đúng đắn, phù hợp với quy luật và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam hiện nay. Trong bức tranh toàn cảnh của kinh tế thế giới để kinh tế Việt Nam có thể phát triển cao và bền vững, việc nâng cao vai trò của thành phần kinh tế chủ đạo - Kinh tế nhà nước (KTNN) là một trong những nhiệm vụ chiến lược lâu dài.

1. Một vài nét khái quát về thành phần kinh tế nhà nước

Cùng với sự hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trải qua

các kỳ Đại hội Đảng, quan niệm về vai trò chủ đạo của thành phần KTNN cũng có sự thay đổi cho phù hợp với từng hoàn cảnh lịch sử. Bước vào thời kỳ đổi mới, tại Đại hội VI (năm 1986), Đảng bắt đầu thừa nhận sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế, trong đó khẳng định vai trò chủ đạo thuộc về khu vực KTNN (thời điểm đó gọi là kinh tế quốc doanh). Đảng chỉ đạo: “Củng cố thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa bao gồm cả kinh tế quốc doanh và khu vực tập thể một cách toàn diện... làm cho thành phần kinh tế này giữ vai trò chi phối trong nền kinh tế quốc dân... Bằng những biện pháp thích hợp, sử dụng mọi khả năng của các thành phần kinh tế khác trong sự liên kết chặt chẽ và dưới sự chỉ đạo của thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa”².

Sau 10 năm thực hiện đổi mới, để phù hợp với sự biến đổi của đời sống kinh tế - xã hội, tại Đại hội VIII của Đảng (năm 1996) lần đầu tiên cụm từ kinh tế quốc doanh được thay thế bằng cụm từ KTNN: “Chủ động đổi mới,

* Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp.

¹ Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.83.

² Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc thời kỳ đổi mới (khóa VI, VII, VIII, IX, X), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, phần I, tr. 41.

phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác. Kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế hợp tác xã dần dần trở thành nền tảng..."³.

Kinh tế nhà nước ở Việt Nam thường được hiểu là khu vực kinh tế bao gồm các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và các yếu tố thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện. Theo đó, KTNN bao gồm các cấu thành sau: 1- Bộ phận doanh nghiệp gồm các doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp mà Nhà nước nắm cổ phần hoặc phần vốn chi phối; 2- Bộ phận phi doanh nghiệp, ngoài các tài sản thuộc sở hữu nhà nước còn bao gồm cả đất đai, rừng, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên, tư liệu sản xuất, ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia...⁴. Như vậy, khái niệm khu vực KTNN ở Việt Nam rộng hơn nhiều và có tính chất bao trùm hơn so với khái niệm DNNN.

Kinh tế nhà nước thể hiện quyền sở hữu, quyền tổ chức, chi phối hoạt động của Nhà nước trong thành phần kinh tế đó, thường theo mục tiêu chiến lược, định hướng đã đặt ra. KTNN hiện nay được tập trung phát triển trong những ngành, lĩnh vực trọng yếu của quốc gia như hệ thống tài chính ngân hàng, bảo hiểm, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; một số DNNN thực hiện những nhiệm vụ có quan hệ đặc biệt đến quốc phòng, an ninh... Như vậy, có nhiều bộ phận hình thành nên KTNN và tất cả những bộ phận đó đều thuộc quyền sở hữu, điều hành của Nhà nước.

Doanh nghiệp nhà nước được hiểu là tổ chức kinh tế do Nhà nước thành lập, đầu tư

vốn, tổ chức quản lý, sản xuất và phân phối hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, có những doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ hoạt động công ích xã hội. Những doanh nghiệp phục vụ hoạt động công ích bao gồm trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, y tế, giáo dục... Mỗi doanh nghiệp dựa trên các định hướng sẽ có những cơ chế quản lý và hoạt động đặc thù, có chức năng và vai trò riêng trong tổng thể KTNN.

Ngân sách nhà nước là quỹ tiền tệ của quốc gia dùng để thu, chi ngân sách. Đây là bộ phận quan trọng của KTNN nhằm đảm bảo cho thành phần kinh tế này hoạt động, phát triển bền vững, đặc biệt khi có những biến đổi xấu của nền kinh tế chung. Ngân sách nhà nước có nhiệm vụ quản lý, kiểm soát, điều tiết các hoạt động của KTNN, DNNN và các thành phần kinh tế khác. Quỹ ngân sách dự trữ nhà nước có vai trò dự phòng đảm bảo cho nền kinh tế - xã hội nói chung phát triển, thực hiện các chức năng kinh tế thị trường nói riêng khi có biến động như quản lý, điều tiết bình ổn giá cả.

Hệ thống bảo hiểm có vai trò thực hiện chế độ bảo hiểm dưới sự quy định, quản lý của Nhà nước. Bảo hiểm vừa phục vụ cho KTNN, vừa tham gia vào các thành phần kinh tế khác. Hệ thống bảo hiểm là mạng lưới rộng khắp, là một bộ phận không thể thiếu được của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Ngoài ra, KTNN còn có sự tham gia của một số bộ phận khác. Mỗi thành phần của KTNN có đặc thù riêng, có vai trò, nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, chúng đều có những quy định vận hành chung theo quy định của Nhà nước đặt ra, có mối quan hệ chặt chẽ trong hệ thống kinh tế chung của Nhà nước và trong quan hệ với các thành phần kinh tế khác.

³ Vũ Tiến Dũng, *Vai trò của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa*, <http://tapchimattran.vn>

⁴ Phạm Việt Dũng, *Về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước*, <https://tapchiconsan.org.vn>

2. Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Một là, góp phần đảm bảo tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế chung của đất nước

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nhiều thành phần dưới sự quản lý của Nhà nước, KTNN với đặc thù riêng sẽ tham gia tích cực vào việc điều hành, điều tiết nền kinh tế đất nước ở tầm vĩ mô; tác động tới các thành phần kinh tế khác, đảm bảo nền kinh tế đất nước hoạt động trơn tru, hiệu quả và ổn định hơn nhằm thực hiện mục tiêu, lợi ích chung cho nền kinh tế - xã hội mà Nhà nước đã đặt ra. Trong đó, nguồn ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo cho việc giải quyết đến bù một phần hoặc toàn phần cho những thua thiệt của các thành phần kinh tế khác để đạt được hiệu quả định hướng hoạt động do Nhà nước đề ra.

Hai là, mở đường, hỗ trợ, thúc đẩy các thành phần kinh tế khác phát triển

Kinh tế nhà nước có vai trò to lớn trong việc xây dựng môi trường phát triển chung của tất cả các thành phần kinh tế trên cả nước. Đây là lực lượng xây dựng cơ chế mở cửa, dẫn đường, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy nguồn lực của các thành phần khác; là thành phần mũi nhọn hoạt động trên cơ sở vì sự tăng trưởng chung của nền kinh tế, bảo đảm kinh tế phát triển và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các DNNN như tập đoàn PVN, Viettel, VNPT, Vinacomin, EVN... đã thực sự thể hiện vai trò là lực lượng vững mạnh, tiên phong trong nền kinh tế quốc dân.

Vai trò của KTNN cũng được Chính phủ nhấn mạnh: "tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực

mà doanh nghiệp thuộc các thành phần khác không đầu tư"⁵. Nếu như thành phần kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội thì thành phần KTNN lại giữ vị trí, vai trò then chốt trong xây dựng, định hướng nền kinh tế chung của cả nước.

Ba là, góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh, quốc gia

Kinh tế nhà nước không chỉ có vai trò trong nền kinh tế quốc dân mà còn góp phần quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn xã hội. DNNN tham gia nắm giữ những ngành sản xuất đặc biệt quan trọng có ý nghĩa giúp Nhà nước định hướng, ổn định nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa hoặc những ngành có yếu tố bí mật liên quan tới an ninh, quốc phòng của đất nước. Theo đó, Nhà nước sẽ thực hiện độc quyền trong hoạt động thương mại đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu bảo đảm lợi ích, an toàn quốc gia, liên quan đến quốc phòng, an ninh hoặc các lĩnh vực mà các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia đã được quy định tại Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.

Nhà nước giữ vai trò then chốt, tham gia làm chủ sở hữu của doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực quan trọng như khai thác tài nguyên khoáng sản, xăng dầu, điện, lương thực thực phẩm, ngành đường sắt, sân bay quốc gia, sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin, điện tử... Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng trong việc điều tiết hài hòa giữa hội nhập phát triển kinh tế quốc gia với

⁵ Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), *Văn Kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, tr.106.

thị trường quốc tế và việc giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của đất nước, góp phần tránh nguy cơ chệch hướng con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Bốn là, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội

Thành phần KTNN có bản chất đặc thù về mặt sở hữu và mục đích với một số lĩnh vực hoạt động công ích, do vậy, so với các thành phần kinh tế còn lại thì KTNN có chức năng xã hội rõ nét và điển hình hơn. Vai trò tác động tới sự phát triển xã hội thể hiện ở chỗ, phần lớn các DNNN sẽ giữ nhiệm vụ đầu tư, phát triển kinh doanh, sản xuất ở những lĩnh vực, ngành nghề, vùng miền khó khăn về điều kiện vật chất, khó hoặc chậm thu hồi vốn mà các thành phần kinh tế khác không muốn đầu tư.

Cùng với nhiệm vụ trọng tâm là tăng trưởng kinh tế, KTNN cũng góp phần quan trọng trong đảm bảo tiến bộ xã hội. Tiến bộ xã hội là kết quả nhưng đồng thời cũng là động lực, yếu tố nội tại của sự phát triển kinh tế, đặc biệt là khi Việt Nam lựa chọn con đường phát triển kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa. Do vậy, đảm bảo phát triển chung đời sống vật chất của nhân dân trên mọi vùng miền Tổ quốc là yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, văn hóa đạo đức, thúc đẩy kinh tế của cả nước cùng phát triển.

Là lực lượng tham gia các hoạt động kinh tế như một công cụ của Nhà nước, các DNNN góp phần tạo ra sự ổn định về kinh tế - xã hội, giúp Nhà nước đạt được các mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội. Nhiều thành quả của KTNN đã được ghi nhận và thể hiện trên nguồn vốn đầu tư, quy mô tài sản, doanh thu, lợi nhuận đóng góp vào ngân sách nhà nước không ngừng gia tăng theo từng năm: "Năm 2012, nộp ngân sách nhà nước là 142.838 tỷ đồng,

tăng lên 171.302 tỷ đồng vào năm 2017; vốn đầu tư phát triển năm 2012 là 406,5 nghìn tỷ đồng, tăng lên 619,1 nghìn tỷ đồng vào năm 2017; năng suất lao động xã hội tính theo giá thực tế, năm 2012 là 178,2 triệu đồng/người; năm 2017 tăng lên 311,9 triệu đồng/người; đóng góp vào GDP, năm 2012 là 9,95%, năm 2017 là 10,0%"⁶. Thực tiễn những năm qua cho thấy, bình quân nộp vào ngân sách nhà nước của DNNN luôn cao hơn nhiều lần so với các thành phần kinh tế khác như tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ở một số hạng mục, vai trò chủ đạo của thành phần KTNN chưa được phát huy hiệu quả, thậm chí một số DNNN tỏ ra yếu kém. Nhiều DNNN xuất hiện tư duy nóng vội, chủ quan, duy ý chí. Một số doanh nghiệp quá chú trọng "kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực" điển hình là tổ chức thành lập ngân hàng, công ty tài chính, bất động sản và chứng khoán mà buông lỏng quản lý, phát triển kinh doanh lĩnh vực chủ đạo chính dẫn tới tình trạng thua lỗ, nảy sinh tiêu cực, buông xuôi cho Nhà nước khắc phục. Trình độ kỹ thuật, công nghệ lạc hậu trở thành hạn chế lớn đối với quá trình nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của DNNN. Một số DNNN xuất hiện tình trạng tham nhũng kinh tế lớn gây nhức nhối và bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế và uy tín của Nhà nước; một bộ phận doanh nghiệp chưa gắn mục tiêu phát triển kinh tế với vai trò chính trị xã hội của mình...

⁶ GS,TS Chu Văn Cấp, *Đấu tranh, phân bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò của kinh tế nhà nước, tuyệt đối hóa vai trò của kinh tế tư nhân*, <https://ajc.hcma.vn>

3. Một số giải pháp nâng cao vai trò của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Một là, đổi mới cơ chế, chính sách để kinh tế nhà nước giữ vững vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Đảng đã nhấn mạnh, "các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh"⁷ do đó để tạo cơ hội phát triển tốt cho những thành phần kinh tế khác đòi hỏi trong quá trình đổi mới cơ chế, chính sách cần tập trung vào xây dựng cơ chế đa dạng hóa các hình thức sở hữu trong từng doanh nghiệp để có thể huy động tốt nhất các nguồn lực trong và ngoài nước, không cứng nhắc máy móc chỉ tập trung vào thành phần KTNN. Đổi mới chế độ sở hữu gắn với tính định hướng xã hội chủ nghĩa là chủ trương coi KTNN giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Quá trình thực hiện chủ trương đó yêu cầu phải xuất phát từ thực tiễn đời sống, sản xuất, phải coi các bộ phận kinh tế khác là những bộ phận cấu thành quan trọng không thể thiếu của mục tiêu phát triển kinh tế quốc gia, là thành phần tích cực trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Hai là, nâng cao vai trò quản lý nhà nước phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nâng cao vai trò quản lý, kiểm soát, điều tiết của Nhà nước trong nền kinh tế là một nhiệm

vụ quan trọng, cần phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài. Nhà nước phải đưa các DNNN vào hoạt động trong môi trường liên kết, cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế khác. Các doanh nghiệp phải công khai, minh bạch thông tin về hoạt động kinh tế, đảm bảo nguồn vốn của Nhà nước phải được sử dụng đúng mục đích, ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội quốc gia.

Để thực hiện tốt giải pháp này đòi hỏi Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách quy định vai trò, chức năng của chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu trong các doanh nghiệp. Đồng thời, xây dựng quy định về cơ cấu tổ chức lãnh đạo của doanh nghiệp, tránh tình trạng cán bộ vừa là chủ sở hữu, vừa ban hành chính sách, vừa kiểm soát thị trường dẫn đến xung đột lợi ích khi điều hành hoạt động của DNNN. Tăng cường giám sát bên ngoài doanh nghiệp với việc kiểm tra, giám sát nội bộ doanh nghiệp, thực hiện báo cáo khách quan, định kỳ đảm bảo chức năng quản lý doanh nghiệp của Nhà nước được thực hiện hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế ổn định.

Ba là, đổi mới hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước

Cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam hiện nay đã và đang được triển khai rộng rãi, hiệu quả trên quy mô rộng. Do đó, đổi mới hình thức sở hữu doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cần chú ý tới vấn đề cổ phần hóa trong doanh nghiệp, từng bước thực hiện chuyển đổi nguồn vốn, tài sản thuộc quyền sở hữu cho những cổ đông khác làm chủ. Đổi mới hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước thông qua việc đẩy mạnh cổ phần hóa DNNN cần được thực hiện đồng bộ trong các tổng công ty nhà nước, những tập đoàn kinh tế lớn. Để nâng cao hiệu quả

⁷ Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.83.

hoạt động của DNNN cần làm tốt nhiệm vụ liên kết các thành phần kinh tế khác trong khối phát triển nền kinh tế quốc dân, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội. Triển khai áp dụng rộng rãi nhiều hình thức sở hữu của KTNN như: Liên doanh, cho thuê khoán trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp... đa dạng các hình thức sở hữu, thúc đẩy sự phát triển của nền sản xuất xã hội.

Các cơ quan chức năng cần chú trọng nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện những quy định, chính sách để hướng dẫn việc thực hiện sắp xếp lại cơ cấu doanh nghiệp theo đúng trình tự pháp luật góp phần giúp quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp được thông suốt, hiệu quả.

Bốn là, phát triển kinh tế nhà nước gắn liền với ổn định xã hội, tăng cường sức mạnh an ninh, quốc phòng

Phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân đi liền với ổn định chính trị, trật tự xã hội và tăng cường sức mạnh an ninh, quốc phòng đảm bảo an toàn quốc gia là hai mục chiến lược luôn luôn song hành trong đường lối của Đảng, Nhà nước. Trong tình hình mới, các DNNN, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh trong những lĩnh vực gắn liền với an toàn xã hội, an ninh quốc gia không chỉ chú trọng vào nhiệm vụ sản xuất mà còn cần nâng

cao vai trò trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, giúp kinh tế phát triển nhanh, bền vững.

Nhà nước xây dựng chiến lược để đảm bảo an ninh quốc gia, tạo môi trường kinh tế ổn định cho KTNN hoạt động và nâng cao vai trò chủ đạo trong điều tiết nền kinh tế chung cũng như tác động tới các mặt khác của đời sống xã hội. Tăng cường quốc phòng, an ninh yêu cầu phải đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên hàng đầu, tạo môi trường thuận lợi cho mọi thành phần kinh tế phát triển, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, khẳng định vai trò của Nhà nước cũng như thành phần KTNN đối với sự nghiệp chung của dân tộc.

Kết luận

Kinh tế nhà nước được xem là thành phần kinh tế quan trọng, giữ vai trò huyết mạch trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, đặc biệt trong điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các DNNN cả về số lượng và chất lượng cần thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, chú trọng phát triển kinh tế đi liền với mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Phát huy tốt vai trò chủ đạo của KTNN là một trong những nhân tố quyết định đảm bảo sự thành công của xây dựng mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. ■

Tài liệu tham khảo:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Chính phủ (2017), Nghị định số 94/2017/NĐ-CP ngày 10/8/2017 về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại, <https://thuvienphapluat.vn>
3. GS,TS Chu Văn Cấp, *Đấu tranh, phân bác các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò của kinh tế nhà nước, tuyệt đối hóa vai trò của kinh tế tư nhân*, <https://ajc.hcma.vn>